



## ให้ยึดคติตัวอย่างวีรบุรุษรักษาชาติไทย



หลวงตา กับ หลวงปู่สังวาลย์

วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีของเรา โดยมีหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณกวีรัตน์ อรุณทัต รองผู้ว่าราชการจังหวัด คุณถาวร จำปาเงิน อบต.สนามชัย เป็นประธาน เป็นร่วมพิธีร่วมไทรของพวกเราทั้งหลาย ที่บำเพ็ญมหากุศลในครั้งนี้

วันนี้เป็นโอกาสวาสนาอันมากมายอย่างที่เดียว ที่เราทั้งหลายได้สละเวลาลำเวลา หน้าทีการงาน มาบำเพ็ญมหากุศล เพื่ออุทิศแด่พระมหากษัตริย์ (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) พร้อมทั้งทหารผู้กล้าหาญทั้งหลายที่เสียชีวิตไป ท่านเหล่านี้เป็นผู้สละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา จึงควรได้รับการเทิดทูน หรือ ชมเชย พร้อมทั้งการอุทิศส่วนกุศลถึงท่านโดยทั่วกัน

เป็นเรื่องที่หาได้ยาก ผู้ที่มีความกล้าหาญชาญชัย เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันยิ่งใหญ่ คือ ชาติไทยของเรา ถ้าไม่มีผู้กล้าหาญชาญชัย มีแต่ผู้อ่อนแอท้อแท้ เหลวไหลแล้ว แบบอ่อนเปียกๆ ชาติไทยของเราจะจมไปนานแล้ว นี่ที่เป็นชาติไทยมาโดยลำดับลำดับาก็เพราะมีท่านผู้จิตใจที่กว้างขวางและกล้าหาญชาญชัย สละชีพเพื่อชาติของตน แม้ชีวิตจะตายไปก็ขอให้ชาติมีความแน่นหนามั่นคง ด้วยความเสียสละของตน ก็เป็นที่พอพระทัย และเป็นทีพอใจ จึงเรียกว่าผู้กล้าหาญชาญชัย ควรได้รับความเทิดทูน จากบรรดาพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติ และกรุณาถือเป็นตัวอย่างอันดีงามต่อไป

ชาติไทยเป็นสมบัติของเราทุกๆ ท่าน ขอให้มีความกล้าหาญชาญชัย รักษาชาติและทะนุบำรุงรักษาชาติของตน ด้วยความเข้มแข็ง



๒๐

แน่นอนมันคงทุกด้านทุกทาง การรักษาชาติเป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของพี่น้องทั้งหลาย จะเป็นผู้รักษาด้วยกัน นี่ท่านที่ได้ล่วงไปแล้ว ท่านเป็นตัวอย่างอันดีงามอย่างยิ่งสำหรับชาติไทยของเรา

วันนี้จึงขอพร้อมใจกันทุกๆ ท่าน ที่เราได้สละกุศลผลทานมาครั้งนี้ ขอให้ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลถึงท่าน ผู้ที่เป็นวีรบุรุษหัวหน้ากัน ถ้ามีคนประเภทนี้อยู่แล้ว ชาติไทยของเราจะมีความจริงถาวรสืบต่อไป ขอให้ยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ ในจิตใจของเราด้วย แล้วตั้งใจอุทิศส่วนกุศลถึงท่านด้วยความสัตย์ความจริง ความเทิดทูนท่านด้วย จะเป็นกุศลแก่จิตใจของเราเป็นอย่างมากทีเดียว

เรื่องความล้มความตาย มีอยู่ทุกแห่งทุกหน ทุกหย่อมหญ้า นั้นแหละ แต่ตายที่มีสาระสำคัญก็มี ที่ตายธรรมดา ก็มี ท่านที่ล่วงลับไป ซึ่งได้กล่าวพระนามถึงเมื่อสักครู่นี้ นั่นเป็น ผู้ที่หาได้ยาก ที่จะนำชาติไทยของเราต่อไป ต้องเป็นผู้เช่นนี้ เป็นผู้อ่อนแอท้อแท้ไม่ได้ทีเดียว เราต้องยึดคติตัวอย่างของท่านไว้ให้ดี อย่ามีความอ่อนแอท้อแท้ ต้องมีความกล้าหาญชาญชัย เพื่อสมบัติ คือ คนทั้งชาติ ได้แน่นอน มันคงสืบต่อไป

แล้วการเป็นการตายมีอยู่ทั่วไป ดังที่กล่าวสักครู่นี้แหละ ไม่มีที่ไหนที่จะไม่ตาย ผู้ตายไปก็ตายไป ผู้มีชีวิตอยู่ขอให้ตั้งเนื้อตั้งตัว ปฏิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปโดยอรรถโดยธรรม จะเป็นความราบรื่นดีงามแก่ตนและส่วนรวม ตลอดประเทศชาติของเรา





## โงมิมหลักเกณฑ์สำคัญกว่าวัตถุ

หนักอยู่นะ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ภาระหนัก เรายืนหนักทางหนึ่ง หนักหลายแง่หลายมุม ทั้งด้านอรรถด้านธรรม ด้านวัตถุ ความเป็นอยู่ เรื่องเศรษฐกิจของบ้านของเมืองเราก็ค่อยผ่านมาๆ เวลานี้รู้สึกว่่า เข้าชั้นภาคภูมิใจของเราแล้ว และต่อไปนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งหน้า ตั้งตาปฏิบัติหน้าที่การงาน การจับการจ่ายอะไร ขอให้คำนึงด้วยดีนะ การจับการจ่ายไม่ว่าของเมืองนอกเมืองใด ให้จับจ่ายด้วยความพิริจ พิจารณา เฉพาะอย่างยิ่ง ของนอกบ้านนอกเมือง นอกประเทศเรานั้น เราควรจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษนะ

ถ้าของเราไม่มีจริงๆ เราซื้อได้หาได้ด้วยความจำเป็นมีเหตุ มีผลอย่างนี้ ถ้ามีอยู่แล้ว เมืองไทยเรามีอะไรพอที่จะเยียวยารักษา บำรุงกันไว้ได้ด้วยกำลังของชาติไทยเรา ให้เราซื้อเราหาในเมืองไทยเรา จะเป็นการอุดหนุนชาติไทย ให้เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาในตัวเอง นั้นละ จากนั้นก็ในชาติของเรา คนเราเมื่อได้รับการอุดหนุน คือ การซื้อ การขาย เมื่อขายได้กำไรมากน้อยเพียงไร ผู้ผลิตสิ่งต่างๆ ขึ้นมา นั้นมีแก่ใจ แล้วก็ผลิตดีขึ้นเรื่อยๆ ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปก็ทันเขา ถ้าเราจะเอาแต่เขาเป็นใหญ่กว่าเรา ไปหมอบ ไปกราบ ซื้อสิ่งของ สินค้าเขาอย่างนี้มา เรียกว่า เราหมอบกับชาติอื่นๆ โดยไม่มีเนื้อหนัง ของตัวเองเลย เสียศักดิ์ศรีดิงาม ไม่มีคุณค่า

เมืองไทยแม้จะเป็นเอกราชก็ตาม ไม่มีคุณค่าที่ประชาชนของ เราเห็นผู้อื่นดีกว่าตัวเอง เห็นชาติอื่นดีกว่าชาติของตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่าง ของคนอื่นๆ ชาติอื่นเป็นของดีกว่าเจ้าของ ก็แสดงว่าเป็นการทำลาย ตัวเอง และชาติของตัวเองให้ค่อยย่อยยับลงไปวันละเล็กละน้อย ต่อไป เป็นบ่อยเขาได้ละ ถ้าเราไม่พยายามสร้างเนื้อสร้างหนัง สิ่งจำเป็นที่จะ ซื้อให้รู้จัก เขาไม่มี เขาก็ต้องมาซื้อเรา เราไม่มี เราก็คงไปซื้อไปหา



๒๒

จากเขา แต่สิ่งใดมีแล้ว เราก็ไม่จำเป็น ให้พยายามซื้อของของตัวเองว่าจะไม่ดีบ้างก็ตามเถอะนะ ครั้งหนึ่ง ครั้งสองมันก็ไม่ดี ต่อนี้ไปมันก็ดีขึ้น เพราะคนเรามีแคใจ เมื่อมีผู้มาอุดหนุนแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะผลิตขึ้นให้ดีขึ้นเป็นลำดับลำดับ

ให้พี่น้องชาวไทยพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจ ส่งเสริมวัตถุของกันและกันในชาติไทยของเรา จะเป็นการบำรุงรักษาเนื้อหนังของชาติไทยของเรามากขึ้น ๆ ต่อไปเมืองไทยของเราที่แน่นหนามั่นคงทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจมีหลักมีเกณฑ์ ใจมีหลักมีเกณฑ์สำคัญมากกว่าวัตถุนี้ละ วัตถุจะมีมากมีน้อย ถ้าใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ล้มเหลวได้ละ

เพราะฉะนั้นจึงขอให้รักษาใจตัวเอง ปฏิบัติใจตัวเองดีๆ ก่อนที่จะรักษาสมบัติอะไรๆ ให้ดูใจตัวเองเสียก่อนนะ อันนี้จะรอบคอบในกาลต่อไป เราจะไม่เป็นน้อยต่อใคร เราเป็นน้อยต่อเขาในบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่มี อาศัยเขา แล้วเขาก็มาเป็นน้อยต่อเรา เมื่อเขาไม่มีเขามาซื้อเรา ให้มันแลกเปลี่ยนกันอย่างจืดชืด เออะอะก็มีแต่เป็นน้อยต่อเขาๆ ดีไม่ดี ไปกราบเขาเสียก่อน จึงไปซื้อของเขา นี่ แหมขายชี้หน้าที่สุดนะ ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำให้ตึ้นนะ นี่เป็นภาษารวมภาษารวมท่านแสดงมาโดยถูกต้อง ให้พากันนำไปปฏิบัติ อย่าสุ่ยสุ่ย ไม่มีหลักมีเกณฑ์ เอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละพอ





## คำกล่าวรายงานวันมอบทองคำครั้งที่ ๑๑

ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)  
กล่าวรายงาน

“กราบนมัสการเจ้าพระคุณ พระธรรมวิสุทธิมงคล พระอาจารย์  
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่เคอราพียง เรียนคณะกรรมการ  
โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และพี่น้อง  
ประชาชนทุกท่าน กระผมรู้สึกปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมา  
รับมอบทองคำแท่งและเงินตราต่างประเทศ เข้าคลังหลวงอีกครั้งหนึ่ง  
ในวันนี้

การรับมอบครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ ของปี ๒๕๔๖ ซึ่งถ้านับจำนวน  
ทองคำแท่งและเงินตราต่างประเทศ เฉพาะที่ได้รับในปีนี้ จะเป็น  
ทองคำแท่งทั้งหมดจำนวน ๒๘๕ แท่ง น้ำหนัก ๓,๕๖๒.๕ กิโลกรัม  
และเงินตราต่างประเทศจำนวน ๑,๖๓๒,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

และถ้านับรวมทั้งหมดตั้งแต่ที่ทราบแล้วกับ ๑๐ ครั้งก่อนหน้านี้นี้  
จะรวมเป็นทองคำแท่งหนัก ๙,๑๒๕.๒๘ กิโลกรัม และเงินตรา  
ต่างประเทศ ๘,๒๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมี  
ดอกผลที่ได้รับจากการนำเงินดอลลาร์ดังกล่าวไปลงทุน ทำให้มีเงิน  
ดอลลาร์รวมทั้งสิ้นเป็น ๘,๘๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทองคำ  
แท่งและเงินตราต่างประเทศทั้งหมดนี้อยู่ในคลังหลวง เพื่อเป็นสมบัติ  
ของชาติและเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานในอนาคต สมตาม  
เจตนารมณ์ของผู้บริจาคทุกประการ

พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนทุกท่านครับ จำนวนทองคำแท่ง  
และเงินตราต่างประเทศ ดังที่ผมได้เรียนให้ทราบข้างต้นถือได้ว่า  
เป็นจำนวนมหาศาล ยากนักที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะหามาได้ในช่วง  
ระยะเวลาเพียง ๖ ปี แต่โครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว



๒๔

ญาณสัมปันโน ซึ่งนำโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ก็สามารถทำได้ และเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีต่อหลวงตา ซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ ผู้ทรงศีลาจารวัตรอันบริสุทธิ์ และเป็นพระสุปฏิปันโนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงพลังศรัทธา อันมั่นคงของพี่น้องประชาชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความรักและความห่วงใยต่อประเทศชาติของพี่น้องประชาชน ที่เมื่อชาติประสบภัยพิบัติ มิใช่เฉพาะทรัพย์สินเท่านั้นที่เราจะเสียสละได้ แม้กระทั่งชีวิตพี่น้องชาวไทย ก็สละได้เมื่อถึงคราวจำเป็น

ความเสียสละของพี่น้องประชาชนคนไทยดังกล่าว สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่น ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาที่ว่า **ยอมสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ยอมสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม**

ท้ายที่สุดนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย เดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และบารมีธรรมของหลวงตา ได้โปรดปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้มีความสุข ความเจริญ สมบูรณ์พูนผลด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ และเพียบพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดกาลนานเทอญ”

หลวงตาขอให้ผมอ่านคำในเกียรติคุณบัตรครับ “บัตรประกาศเกียรติคุณฉบับนี้ขอถวายให้ไว้เพื่อแสดงว่า พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้มอบเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และทองคำแท่งน้ำหนัก ๑,๔๐๐ กิโลกรัม ที่ประชาชนได้ร่วมใจกันบริจาคในโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว

ญาณสัมปันโน ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้นำไปเพิ่มพูน  
สินทรัพย์ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้น เป็นสมบัติของชาติไทย ตามเจตนา  
ของประชาชนผู้บริจาคต่อไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย รู้สึกซาบซึ้งในความเสียสละของ  
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน คณะศิษย์ และ ประชาชนผู้ร่วม  
บริจาคทุกท่าน ที่มีต่อประเทศชาติในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ขอพระ  
สยามเทวาธิราช ช่วยปกป้องรักษาทุกท่านให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง  
มีความสุข ความเจริญ และสมหวังในสิ่งอันชอบธรรมทุกประการ”



ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน



## ผลงานความรักชาติ

ฟังๆ หลวงตาจะพูดขอบบุญขอบคุณของพี่น้องทั่วประเทศไทย ในวันนี้ผลแห่งงานอันเลิศเลอของพวกเราที่ต้องการมานาน เป็นเวลา ๖ ปีเข้ามานี้แล้ว ได้ปรากฏคราวนี้เป็นที่สุดเลย คือ ทองคำได้น้ำหนัก ๑,๔๐๐ กิโล และดอลลาร์ได้ ๕๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ เหล่านี้ออกจากน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศเขตแดน แม้เมืองนอกซึ่งเป็นชาวไทย ก็ยังอุตสาหะพยายามส่งมาเรื่อยๆ หลวงตาจึงขอขอบคุณไปถึงเมืองนอก เมืองนานั้นด้วยนะ

ผลงานเหล่านี้อกจากความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงของพี่น้องทั้งหลาย จึงเห็นผลประจักษ์ตั้งวันนี้เป็นวันสำคัญ ซึ่งเราพบเราเห็นทั่วหน้ากันทั้งทองคำ-ดอลลาร์นี้ ได้ไปประกาศพยาน มาตั้งไว้แล้ว ตัวจริงเข้าคลังหลวงแหละนะ

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาเกิดจากหลวงตาคนเดียว แต่หลวงตาในนาม เป็นผู้นำก็จำต้องได้ออกชื่อผู้นำ ส่วนผู้เสียสละ ผู้ตะเกียกตะกายจริงๆ ด้วยความรักชาติของตนนั้น เป็นของพี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันหมด หลวงตาไม่ได้บริจาอะไรแหละ อยากได้มากๆ แต่มันไม่ได้ ตอนนั้น หลวงตาก็รู้สึกว่โลกมากในการช่วยชาติคราวนี้ ทองคำก็อยากได้สัก เท่าภูเขาสูงหนึ่งนี้ ดอลลาร์อยากได้ภูเขาสักสองลูก แล้วก็เอารถแทรกเตอร์ราคาทองคำมา ราคาทองคำจะเป็นสามพันสี่พันล้านมาเถ ทองคำและดอลลาร์ ออกเกลี่ยไปสู่ชาติไทยของเราที่มีความทุกข์ ความจน ให้มีความสม่าเสมอกัน แต่มันก็สุดวิสัยทำไม่ได้

เท่าที่ทำได้ก็ต้องอาศัยพี่น้องชาวไทยเราร่วมมือร่วมใจ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคี ดำเนินเดินตามแถวแห่งธรรม ซึ่งหลวงตาได้นำมาปฏิบัติและพาพี่น้องทั้งหลายปฏิบัติเรื่อยมา ก็รู้สึกว่ราบรื่น ดั่งงาม ไม่ปรากฏเป็นอุปสรรคขัดขวางให้เป็นอันตรายแก่สมบัติของเรา และชาติของเราแต่อย่างใด นี่ผลที่ได้มาเป็นลำดับลำดับ





หลวงตาขอเรียนย้อนหลังว่า ตั้งแต่เริ่มนำพี่น้องทั้งหลายเป็นลำดับลำดา ไม่เพียงแต่ที่ใดที่หนึ่ง คือว่า ทั่วประเทศไทย นำพี่น้องทั้งหลาย ต่างทำนต่างอุตุสำหรับพยายาม เสียสละ ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน แม้จะไม่ใช่ชาติแห่งเศรษฐกิจก็ตาม แต่น้ำใจนั้นเป็นเศรษฐกิจแห่งความรักชาติ แห่งความเสียสละ แห่งความพร้อมเพรียงสามัคคีกันเป็นลำดับลำดามา

ตั้งแต่ทองคำเบื่องตัน หลวงตาออกจุดใดๆ พี่น้องทั้งหลายวิ่งตามจุดๆ ได้ตามต้องการทุกครั้งไม่มีพลาดเลย ว่าคราวนี้จะให้ได้ทองคำเท่านั้น ดอลลาร์เท่านั้น ก็เป็นไปได้โดยลำดับๆ นี่เป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลาย เชื่อต่ออรรถต่อธรรม เชื่อต่อครูบาอาจารย์ มีความรักชาตินี้สำคัญ ความเสียสละนี้จึงออกมาจากน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องทั้งหลายมาปรากฏเป็นลำดับลำดามา

การมอบทองคำนี้มอบมาหลายครั้ง ก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายที่ได้เสียสละ ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ จึงขอชมเชยพี่น้องทั้งหลายว่า ไม่เคยมีขัดๆ แย้งๆ แต่อย่างใดตั้งแต่หลวงตาเป็นผู้นำตลอดมา เป็นผู้ที่รื่นเริงภายในจิตใจ ชุ่มชื่นภายในจิตใจ พี่น้องชาวไทยเรามีความรักชาติ รักทั้งศาสนา เชื่อทั้งการดำเนินทางชาติที่จะให้เป็นความเจริญของชาติ เชื่อทั้งทางศาสนาที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอน เพื่อพยุชาติของตน และพยุ่งจิตใจของเราเข้าสู่ศีลสุธรรม แล้วนำความเจริญสงบสุขร่มเย็นมาสู่ชาติไทยของเรา จนกระทั่งบัดนี้ ไม่เคยมีข้อขัดข้องอะไรเลยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เดินตามหัวหน้า คือ ครูอาจารย์ที่ได้อาราธนาธรรมของพระพุทธเจ้ามาพาพี่น้องทั้งหลายก้าวเดินตลอดมา รู้สึกเป็นความราบรื่นดั่งมามาตลอดสายจนกระทั่งบัดนี้

แล้วยังเชื่อพี่น้องทั้งหลายอย่างฝังใจอีกว่า เวลานี้จุดของเราเอาเฉพาะจุดเสียก่อน คือ ยังขาดทองคำอยู่ ๘๗๕ กิโลฯ จะครบ ๑๐ ตัน



๒๘

นี่ก็เชื่อพี่น้องทั้งหลายไว้ล่วงหน้าแล้วว่า อย่างไรก็ตามก็ต้องสำเร็จ และดอลลาร์เราก็ขาดอยู่ ๑,๒๐๐,๐๐๐ จะครบจำนวน ๑๐ ล้าน (ดอลลาร์) ทั้งสองนี้เชื่อพี่น้องทั้งหลายไว้ล่วงหน้าไว้แล้ว ยังรออยู่ตามกาลเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นที่พี่น้องทั้งหลายจะดำเนินตามหัวหน้าที่พาก้าวเดินไป จนกระทั่งเข้าถึงจุดที่หมาย คือ ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตัน และดอลลาร์มีจำนวน ๑๐ ล้าน

หลังจากนั้นแล้วก็จะประกาศเลิกลาและขอบคุณพี่น้องทั้งหลายให้พยายามรักษาเนื้อ รักษาตัว คือ ความประพฤติ ให้มีความดีงามสม่ำเสมอ อย่าได้ตำหนิติเตียนตนได้ในสิ่งที่ไม่ดี เมื่อสิ่งใดที่ไม่ดี เราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราเอง และยังมีส่วนรวมเข้าเกี่ยวข้องกับเราด้วย เราต้องพยายามปิดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออก ให้มีแต่สิ่งที่ดีเป็นสิริมงคลแก่เรา ด้วยความคิด การพูด การกระทำ การประพฤติเนื้อประพฤติตัว ตลอดหน้าที่การงาน ให้เป็นไปตามอรรถตามธรรมนี้เรียกว่า เราได้ประโยชน์ทางด้านธรรมะ เพื่อจะฟื้นฟูชาติไทยและจิตใจของชาวพุทธเราทั้งประเทศให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อไป

วันนี้ก็เป็นวันมงคลได้สิ้นสุดลงไปแล้ว และต่อไปนี้ก็ให้ศีลให้พร ขอความสุข ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายในแหล่งแห่งโลกธาตุนี้ จงหลั่งไหลเข้ามาครองหัวใจของท่านทุกๆ ท่าน ให้มีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ทั้ง โภคะสมบัติ เงินทอง ข้าวของ บริษัทบริวาร ให้เป็นไปด้วยความสมบูรณ์พูนผลตามฐานะแห่งอำนาจวาสนาของตน โดยทั่วกันเทอญ



## ปาฏิหาริย์ของอุทธรศาสตร์

การช่วยชาติคราวนี้ เราช่วยด้วยความเมตตาสุดส่วน ด้วยความห่วงใยถึงขนาดร้องโก้ง ก่อนที่จะออกช่วยพี่น้องทั้งหลายขนาดที่เราร้องโก้งขึ้นมาเลย โถ ขนาดนี้ คือ ดิดหนี่ติดสินเขาพะรุจพะรัง ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปตรวจดู ดิดหนี่เขามากน้อยเพียงไร เราให้ไปติดตามสืบถามในจุดใหญ่ จนกระทั่งได้ความมาแล้วร้องโก้งเลยประหนึ่งว่า หมดปัญญาที่จะเล็ดลอดออกไปได้ จึงเหมือนกับว่า อึ้งเหยี่ยวใหญ่ กำนี้หมดเลย ดิดหนี่เท่านั้น อันนั้นติดเท่านั้นๆ โหย นับไม่ได้เลย

แต่ยังมีอยู่ว่า เขายังไม่กำ เรายังพอจะเล็ดลอดออกช่องเล็บได้ นี้วะ เราจึงว่าเอาดี้น เวลานี้เขายังไม่กำ ถ้ากำเวลานี้เมืองไทยหมดอย่างเงียบ ไม่ต้องใช้ปืนผาหน้าไม้ตั้งแต่กระบอกเดียว นัดเดียว เรียกว่า **สงครามเศรษฐกิจ** กำปับเงียบเลย เมืองไทยทั่วประเทศเป็นบ้อยเขาทั้งหมด เพราะเขาเป็นนายหนี้ดินไม่หลุด ก็เขาเป็นนายหนี้หลักเกณฑ์มันมีอยู่ในนั้น อำนาจก็อยู่ในนั้นหมด ถ้าเขากำเมื่อไรก็หมดเวลานี้เขายังไม่กำ เอาดี้น พวกเราดี้น จึงต้องพากันต่างคนต่างดี้น

นี่ร้องโก้ง จุดนี้ล่ะที่เราร้อง เราคิดย้อนหน้าย้อนหลังถึงปู่ ย่า ตา ยาย ที่อุตสาหุ่พยายามพาต่อพาพายกับลูกกับหลานมาเป็นลำดับ ลำดามา จนกระทั่งถึงลูกหลานมีจำนวนมากมายถึง ๖๒ ล้านคน แล้วไม่มีปัญญาแม้คนเดียว จะพากันไปจมกันทั้งประเทศ แล้วปู่ ย่า ตา ยาย ตายแล้วจะไม่เป็นเปรตเป็นผีเฝ้าซากของลูกหลาน ๖๒ ล้านคนที่ตายทั้งเป็น จมลงในทะเล จะทนได้ยังไง นี่ทำให้คิดนะ เพราะฉะนั้น จึง เอาดี้น เอาให้สุดขีดเลย เมื่อสุดขีดแล้วก็จำเป็น ก็บอกอย่างงั้น จึงได้อุตสาหุ่พยายาม แล้วประกอบบกับบรรดาพี่น้องชาวไทยเราก็เป็น ลูกชาวพุทธ ฟังเสียงอรรถเสียงธรรม ฟังเสียงหัวหน้า



๓๐

หัวหน้า ก็คือ เราเอง นำด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆ ทุกอย่าง ไม่มีที่สงสัยอะไรเลย แล้วก็ต่างท่านก็ต่างก้าวเดินไปโดยลำดับลำดับ สมบัติเงินทองก็ค่อยมีมาๆ เรื่อยๆ จนกระทั่งได้ชนเข้าคลังหลวงปีบเท่านั้นล่ะนะ อันนี้ก็เป็นที่ปฏิบัติของพุทธศาสนาอันหนึ่งก็ได้ เงินของเราที่เข้าไปออออยู่ปากคลังหลวงเข้าไม่ได้ นี่ตัวสำคัญอันหนึ่ง อันนี้ก็ทั้งเตะทั้งถีบ ทั้งยันประตูคลังหลวง ชัดกันด้วยฝีปากละชิ เกิดสงครามฝีปากกันตลอด เอาจนกระทั่งได้ พอได้แล้ว เอาเปิด เปิดประตูคลังหลวงเรา บอกนั่นเลย สิ่งอย่างเด็ดขาดเสียด้วยนะ ยิ่งกว่านายภย ยิ่งกว่าคนทั้งประเทศ

นี่เวลามันเด็ดเห็นใหม่ เอาๆ เอาเข้าๆ เราจะไปติดคุกแทน ถ้าเอาเงินเข้าคลังหลวงคราวนี้มีโทษมีกรรม ใครจะมาจับไปติดคุกประหารชีวิต เราจะรับรอง เอาเข้าให้ได้ สิ่งขี้เลยที่เดียวนะ คราวนี้คราวเด็ดขาดเหมือนกัน สั่งผู้ใหญ่นั้นแหละ ไม่ใช่ใคร สั่งผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ที่จะทำงานนี้ล่ะ เอาเลย ไม่ต้องฟังเสียงใคร ฟังเสียงหลวงตา เพราะหลวงตาเป็นผู้ประกันชีวิตของพี่น้องชาวไทยไว้ หลวงตาจะตายแต่ผู้เดียว ถ้าหากว่ามันผิดพลาดไป เขาจะจับไปทำอะไร หลวงตาจะรับรองหมด เอาๆ เข้า ผีนี้ก็เข้าได้เลย

พอสมบัติเข้าคลังหลวงได้นี้ นี่ที่ว่าน่าพิจารณา น่าคิดนะ แต่ก่อนอะไรอยู่ที่ไหนเหมือนกับว่า นอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกเลย พอเงินส่วนใหญ่ เงินหัวหน้า หัวหน้าสมบัติไหลเข้าคลังหลวงเท่านั้น ทีนี้เงินมาจากไหน สมบัติมาจากไหนไหลเข้าตามๆ กัน ไหลจนผู้ที่เปิดประตูให้พิจารณาหาเหตุผลไม่ได้ แต่จะปฏิเสธเงินว่าไม่ไหลเข้านั้นไม่ได้ ไหลมาอย่างแบบพิสดารมาก นี่ล่ะอันหนึ่ง พอหัวหน้า คือ เงินหัวหน้าเข้าแล้ว เงินลูกน้องบริษัทบริวารนี้ไหลเข้าตามๆ กัน นี่ที่อัศจรรย์อันหนึ่ง มันน่าอัศจรรย์เหลือเกิน แล้วก็ค่อยยกเงยขึ้นมา ยกเงยขึ้นมาโดยลำดับลำดับ สมบัติต่างๆ พอส่วนใหญ่เข้าได้แล้ว



บริษัทบริวารเข้าไปตามๆ กัน ไม่ทราบมาจากทิศไหนต่อทิศไหน ไหลเข้าตลอด จึงนำอัครจรรย์ตอนนี้แหละ

นี่ผู้ว่าการธนาคารชาติเล่าให้ฟัง เพราะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการเงินทั้งหมด ไหลเข้าเท่าไรรู้หมดเลย นี่ละอันหนึ่ง เป็นเรื่องที่น่าอัครจรรย์อยู่ ผู้ว่าการธนาคารชาติของเราพูดให้ฟังว่า อัครจรรย์ตรงนี้ นี่อันหนึ่ง

อัครจรรย์ตอนที่สองก็พันธบัตร ขายที่แรกมันสองหมื่นล้าน ขายตั้งเกือบสองเดือนหรือไปถึงเสร็จ คราวนี้มันตั้งสามแสนล้านใช้ใหม่ มันก็หมดปัญญา เพียงสองหมื่นล้านขายเกือบสองเดือนจึงขายหมด อันนี้ฟาดไปสามแสนล้าน จะมีปัญญามาจากไหนมาขายมันถึงจะหมด แต่ไม่มีทางออก ทางนี้เป็นทางเข้าของเงิน เอาตรงนี้ จมก็จมตรงนี้ เลยตัดสินกัน ฟาดเสียสามแสนล้านบาท ตกกลางเอา แล้วก็เสี่ยงบุญ เสี่ยงกรรม เสี่ยงวาสนาบารมี เสี่ยงการช่วยชาติบ้านเมือง ให้เป็น อำนาจวาสนามาค้ำชูพันธบัตรเรา ให้ขายได้หมด

พอว่าอย่างนั้นประกาศบ้างนี่ สามแสนล้านบาทขายเพียง สองวันครึ่งหมดเลย อันนี้ก็เป็้อัครจรรย์อันหนึ่ง ขายหมดแล้วยังไหล เข้ามาจะมาซื้ออีก ก็บอกว่าอันนี้มันพอดีกับดอกเบี๋ย ถ้ามากกว่านี้จะ กระทบกระเทือน ถ้าเท่านี้สมมักสมหมายละ ก็เลยขายเพียงสามแสนล้าน ฟังซินะ แบบปาฏิหาริย์ ผู้ออกรายการมาเอง หัวหน้ามาเอง ยังไม่เชื่อว่าขายได้เท่านั้นๆ จนกระทั่งมาดูสักซึ่พยานต้นตอมันยอมรับ ดบมือ เพียบเลย นั่นเห็นไหมละ มันเป็นเรื่องอัครจรรย์อยู่หนา

อัครจรรย์ที่เงินเข้าคลังหลวงแล้ว แล้วเงินบริษัทบริวารไม่ทราบ อยู่ที่ไหน แต่ก่อนนอนหนึ่งอยู่เหมือนกันหมดเลย ไม่กระดุกกระดิก จนกระทั่งหมดปัญญาที่จะหาเงินมาใส่ คอยตั้งแต่จะล่มจม พอ หัวหน้าสมบัติเข้าปั้งเท่านั้น เข้าคลังหลวงเท่านั้น บริษัทบริวารไม่ทราบ มาจากไหน ไหลพริบๆ เข้าเลย อันนี้อันหนึ่งว่างั้น



๓๒

อันที่สองก็พันธบัตร ตั้งสามแสนล้าน ขายสองวันครึ่งหมดแล้วยังมาอีกไม่ใช่บ่อยๆ นะ ยังไหลเข้ามา มาซื้ออีก พอบอกว่าขายหมดแล้ว ถ้าขายมากกว่านี้ก็จะกระทบกระเทือนทางดอกเบี้ยหมดแล้ว เพียงสองวันครึ่งขายหมดเลย นี่ก็เป็นของอัศจรรย์อันหนึ่งที่อัศจรรย์อย่างเด่นๆ สองอย่างนี้ละ นี่เราก็ได้ผ่านพ้นไปได้ดังที่เห็นนี้ ดิดหนี่ดิดสินเอฟๆ แอฟๆ นั้น มันจะเอาเมืองไทยเราให้จม กบมันร้องแอฟๆ ไม่เป็นไรละ ไอ้ ไอ เอ็ม เอ็ฟ อะไรนี้ มันเอาจริงเอาจริงนะ บักห่านี่มันเอาจริงๆ ไอ้ เอ็ม เอฟ นี่มันของเล่นหรือ บักห่านี่ พวกนี้มันฟังไม่ออก อย่าฟัง เราพูดคนเดียวเรา ผ่านปึ้งเลย นี่นายกข เรา

ไม่ยกยอนายกข คนนี้ จะยกยอใคร ดิดหนี่ดิดสินเขาจนจะเอาตัวไม่รอด ทีนี้พอช่วยกันของคนทั้งชาติ ได้นายกข นี้ขึ้นมาก็ช่วยใหญ่เลย ฟาดจนกระทั่งถึง ไอ้ เอ็ม เอฟ มันจมลงทะเลไป เจียบเลย บักห่านี่ เราก็อันได้เลย บักเอฟๆ แอฟๆ ก็ไปเลย ตกทะเลเลย เราก็อันไปได้เลย เอาหนี่ไป เอาไทคินมา การ์ตูนเขาเขียนไว้นำพังกาดูนะ เอาหนี่ยื่นให้มันแล้ว เอาไทคินมา เอาหนี่ไป บักเอฟๆ แอฟๆ นั้น การ์ตูน เอาไทคินมา โอ้ย หลังมันกุ่มเลย มันสะพายเงินไป เข้าใจไหม ไอ้ เอ็ม เอฟ นั้น เข้าใจไหม เราก็อันภัย

นี่ละ ดวงชะตาวาสนาของชาติไทยเรา มีศาสนาคุ้มครอง เราดำเนินตามหลักศาสนาก็พ้นไปได้อย่างนี้แหละ นี่หลักศาสนา เป็นอุบายวิธีการให้ช่วยเหลือทางที่ถูกที่ดี เดินตามนั้น แล้วอีกที่ลึกลับๆ ลับๆ เป็นพลังอันหนึ่งที่หนุนกันไป อยู่ลึกลับๆ ลับๆ ไม่มีใครเห็นได้แหละ นั่นอันหนึ่ง ชาติไทยเราจึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาได้ เวลานี้หายใจโล่งแล้ว บัดเอฟๆ แอฟๆ ตกทะเลแล้ว มันของง่ายเธออันนี้ เราก็อันพ้นตัว

ทีนี้เราก็อันพยายาม ให้พี่น้องทุกๆ คนได้อุตสาหะพยายามให้ถึงจุดหมายของเรา จวนเต็มที่แล้วเวลานี้ ทองคำเราก็อันได้ถึง ๙ ตันกว่าแล้ว ได้ ๙,๑๒๕ กิโลแล้ว ยังขาดอยู่อีกเพียง ๘๗๕ กิโล จะครบจำนวน



๑๐ ตัน หรือหมื่นกิโลฯ ไซ้ใหม่ละ นี่จวนแล้วเวลานี้ คือ ขาดเพียง ๘๗๕ กิโลฯ เราได้มาเรียบริ้อยแล้วตั้ง ๙,๑๒๕ กิโลฯ นี่ผ่านแล้ว เข้าคลังหลวงเสร็จเรียบริ้อย ยังเหลือเพียงเล็กน้อย เอาให้ได้เลยคราวนี้ ส่วนดอลลาร์ได้ ๘,๘๐๐,๐๐๐ แล้ว ก็ยังเหลืออยู่อีกเพียง ๑,๒๐๐,๐๐๐ เรียกว่า หุตุหวิดๆ แหละ จวนจะถึงจุดแล้วเวลานี้ ถ้าเป็นฝรั่งก็มองเห็นผังชัดเจนแล้ว ไกลเข้ามาๆ แล้ว

นี่ก็เพราะอำนาจแห่งความพร้อมเพรียง ความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยเรา ก็ได้เห็นผลมาอย่างนี้ ทั้งๆ ที่จะถูกเหยี่ยวใหญ่มันก่าอย่างนี้ ยังพันไปได้เลย นี่ก็ปาฏิหาริย์อันหนึ่งของความรักชาติ ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ ใครมีมากมีน้อยแบ่งสันปันส่วนกันออกมาๆ รวมแล้วก็เป็นสมบัติก้อนใหญ่ ยกชาติไทยของเราขึ้นได้อย่างชัดเจน เวลานี้หายใจโล่ง หนี้สินก็ไม่ได้ติดเขาแล้ว เรียกว่า เราเป็นอิสระทางหนี้สิน นี่ก็เพราะความอุตสาหะพยายามของพี่น้องชาวไทยเรา

